

สารพันปัญหา?

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

ไฟส่องสว่างที่ถนนอุทยาน ถึง ชัย เสดเดอร์ ผাগถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยถนนอุทยานช่วงตัดแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไฟถนนดับ ไม่ทราบว่ายู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. หรือหน่วยงานใดของสังกัดจ.นครปฐม ปัญหานี้เป็นมานานแล้ว ถนนอุทยานช่วงต้นที่ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ดับเป็นจำนวน 40-50 ดวง โดยดับมาจนถึงหมู่บ้านนั้นวัน (อุทยาน-ปิ่นเกล้า) ซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างนครปฐมกับกรุงเทพฯ ส่วนไฟบนถนนอุทยาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.ได้แก้ไขเป็นปกติแล้ว

เรื่องดังกล่าวได้ร้องเรียนไปที่หน่วยงานราชการโทรศัทพ์ 166 หลายครั้งแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด ทำให้บริเวณดังกล่าวมืด เป็นอันตรายต่อการจราจรอย่างยิ่ง ในยามค่ำคืนมักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำบริเวณ 4 แยกพุทธมณฑลตัดถนนอุทยาน จึงเรียนมาขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขโดยด่วน.

คนผ่านทางถนนอุทยาน ตอบ คนผ่านทางถนนอุทยาน

ถนนอุทยาน หรือชื่อเดิมถนนอักษะ ที่ว่ากันว่าเป็นถนนสายที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ มีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่าง บนเสาไฟสวยงามติดๆดับๆมาต่อเนื่องหลายปี

โดยพบว่าถนนสายนี้มีพื้นที่คาบเกี่ยวของหลายหน่วยงาน นอกจากกรุงเทพมหานคร ที่สำนักการก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธาเข้าไปแก้ปัญหามาแล้ว แต่ยังมีในส่วนที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวถนนเพชรเกษมเชื่อมต่อ ทั้งจังหวัดนครปฐมเขต อ.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

ก็ต้องยอมรับว่าถนนในประเทศไทยยากที่คนทั่วไปจะทราบว่ายู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะเรียกร้องได้ที่ไหนทั้งไฟส่องสว่างสภาพพื้นผิวถนนสะพานลอยทางข้าม ราวกันขอบทางกรณีนี้ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ในจุดเชื่อมต่อจ.นครปฐม จะฝากให้ท้องถิ่น ทางจังหวัด แขวง

○○ ไฟถนนอุทยานดับอีก อันตรายยามค่ำคืน ผาก
นาง.แก้ว ○○ ห่วง ขบ.เครียดสะสม แนะนำช่องทางปรึกษา
ด้านสุขภาพจิต ○○ มหกรรมหนังสือที่อิมแพ็ค ○○

การทางกรมทางหลวงในพื้นที่ใดอย่างไรก็ฝาก
ทางแขวงทางหลวงนครปฐมช่วยตรวจสอบให้
หรือถ้าหากทางจังหวัด สุรศักดิ์ เจริญศิริ โชติ
ผวจ.นครปฐม จะเป็นเจ้าภาพ ช่วยประสานงาน
แก้ไขให้ชาวบ้าน ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง!

ชัย เสดเดอร์

ห่วง ปชช.เครียดสะสม แนะนำช่องทางปรึกษาสุขภาพจิต

สุขภาพจิตคนไทยช่วงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วง
นอกจากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ปัญหาปากท้องยังรวมไปถึงการติดตาม
ข่าวสารที่เป็นกระแสสังคมยังทำให้ผู้คนตกอยู่ใน
ความเครียดโดยไม่รู้ตัว

เรื่องนี้ “ดร.สัม” พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์
ส.ส.กทม. เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ
บอกว่าเท่าที่ได้ติดตาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่



ช่วยเหลือประชาชน พล.อ.ประวิตรได้กำชับให้
ส.ส.ของพรรค หมั่นลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาด
ซ้ำของโรคโควิด-19 และให้รับฟังปัญหาประชาชน
ช่วยเหลือ ติดตามแก้ไข พร้อมรณรงค์ป้องกัน ให้
ความรู้ช่องทางต่างๆ ในการรักษาตัวเองกับประชาชน

อย่างรวดเร็วที่สุด
ดร.พัชรินทร์บอกว่า ส่วนตัวได้ลงพื้นที่ใน
กทม. และจากการรับฟังปัญหาประชาชน พบว่า
ส่วนใหญ่คือปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-
19 เช่นนี้ ซึ่งถือเป็นช่วงที่คนมีความเครียดสูงมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีสภาพความเป็นชุมชน
แออัด มีประชากรหนาแน่น เมื่อพบผู้ติดเชื้อในชุมชน
บริเวณรอบข้างใกล้เคียงก็จะเกิดความกังวลใจและ
วิตกกังวล รวมถึงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานเองที่อาจกดดันเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ไม่อยากให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รู้สึก
โดดเดี่ยวหรือลำพัง โดยสามารถปรึกษาได้ผ่าน
ช่องทางที่รัฐจัดให้ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่
เขต โทร.พูดคุยปรึกษาได้ เช่น สายด่วนสุขภาพจิต
1323 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
จิตมีนักจิตวิทยาให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น!

ชัย เสดเดอร์

มหกรรมหนังสือนานาชาติ “บิกแบ็ดวูฟ”

ปิดท้ายข้อมูลงานกิจกรรมจากอิมแพ็ค
เชิญชวนผู้รักการอ่านพบกันในงาน “มหกรรม
หนังสือนานาชาติ บิกแบ็ดวูฟ บุกเซลล์” ที่จะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มี.ค.นี้ ถึง 3 เม.ย. ที่ฮอลล์

มหกรรมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

BIG BAD WOLF BOOK SALE

ลดราคา **50%-95%**
23 มีนาคม - 3 เมษายน 65
ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค พอร์ม

เปิด 10.00 น. - 22.00 น. | เข้าฟรี

4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยงานครั้งนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆ หนังสือใหม่ๆกว่าหมื่นเล่ม รวมถึงสื่อการสอน ของตกแต่งที่พิเศษ มีส่วนลดสูงสุด 50-95% ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ทั้งหนังสือสำหรับเด็ก การออกแบบ คนตรี กีฬาภาพยนตร์ กราฟิก โนเวล แฟชั่น ธุรกิจ จัดสวน ทำอาหาร จิตวิทยา หนังสือป๊อปอัป ปรดยนต์ นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ

โดยเข้าร่วมงานฟรี และขอใ้ห้องใช้ถุงพลาสติกเพื่อรณรงค์รักษ์โลก ขอให้ลูกค้านำถุงผ้ามาพร้อมและสามารถติดตามข้อมูลของงานได้ที่ www.facebook.com/bbwbooksthailand

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th